

HỘI NGHỊ GIAO BAN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban về tình hình, kết quả thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy dự hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 31 doanh nghiệp đầu tư 57 dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn. Đến ngày 31/10/2017, đã có 100% các dự án hoàn thành lắp đặt đường ống cấp II đến trung tâm thôn, 53/57 dự án đã hoàn thành lắp đặt đường ống cấp III đến hộ gia đình. Hiện nay còn 4 dự án chưa hoàn thành lắp đặt đường ống cấp III đến hộ gia đình. Đến hết tháng 10/2017, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 47/57 dự án, công

trình nhận chuyển giao, tổng kinh phí là 348,756 tỷ đồng; đã phân bổ kinh phí hỗ trợ 163,351 tỷ đồng (đạt 46,8%). Đến ngày 30/10/2017, tỷ lệ hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt khoảng 66%. Trong đó, 5/8 huyện, thành phố tỷ lệ hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch đạt từ 65% trở lên là Vũ Thư, thành phố Thái Bình, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy; còn 3 huyện tỷ lệ hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch dưới 65% là Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Đến nay, toàn tỉnh vẫn có 93 xã tỷ lệ hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch đạt dưới 65%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình nước sạch nông thôn, cả hệ thống chính trị cùng với cuộc thực hiện priority đầu để đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% hộ dân sử dụng nước

sạch. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể phải tích cực vào cuộc hơn nữa, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư xây dựng, bảo vệ các công trình cấp nước sạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tuyên truyền, vận động nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số vấn đề để các đại biểu thảo luận, cùng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện mục tiêu tỉnh đề ra, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến: nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về chương trình nước sạch nông thôn; những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch; việc doanh nghiệp huy động vốn đóng góp của nhân dân khi đầu tư sử dụng nước sạch; cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn; các giải

pháp tăng tỷ lệ người dân đầu tư sử dụng nước sạch ở những xã khó khăn; nguyên nhân tiến độ triển khai một số dự án cấp nước sạch chậm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thực hiện chương trình nước sạch nông thôn mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu tại hội nghị. Đề nâng cao hơn nữa tỷ lệ người dân đầu tư sử dụng nước sạch, đồng chí yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với doanh nghiệp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, về cơ chế, chính sách của nhà nước, của tỉnh và những vấn đề người dân đặt ra trong quá trình thực hiện các dự án, quá trình đầu tư, sử dụng nước sạch. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong thực hiện dự án cấp nước sạch. Các huyện chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ở những xã mà

chưa đạt tỷ lệ hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch trên 65%, phấn đấu hết năm 2017 các xã này phải đạt từ 65% trở lên; giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chính quyền từng xã, các đoàn thể để tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân. Các đoàn thể tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động phối hợp với doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền các huyện tháo gỡ khó khăn, động viên hội viên của minh tích cực đầu tư sử dụng nước sạch. Hội Nước sạch tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án; thực hiện 6 công khai trong quá trình cấp nước sạch. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các huyện thống nhất sử dụng số liệu hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch của Cục Thống kê tỉnh. Tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra việc đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong thực hiện dự án cấp nước sạch. Các huyện chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ở những xã mà

MẠNH CƯỜNG

TỔNG KẾT PHONG TRÀO...

(Tiếp theo trang 1)

Với những thành tích trên, ngành Giáo dục thành phố có 893 tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng, trong đó 1 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ; 24 tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; 12 đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao nỗ lực của ngành Giáo dục thành phố trong năm học 2016 - 2017. Đồng chí đề nghị thời gian tới toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt"; đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh

giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, lối sống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy; đầu tư nâng cấp thiết bị, cơ sở vật chất, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

● Sáng ngày 15/11, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2016 - 2017 và kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm học 2016 - 2017, phong trào giáo dục của huyện Thái Thụy tiếp tục chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đối với giáo dục mầm non, thực hiện tốt việc quy hoạch

mạng lưới trường lớp, xây dựng trường, khu mầm non tập trung, huy động trẻ vào học mẫu giáo đạt 100%. 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục bậc tiểu học, THCS mức độ 3 và đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các trường thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cho học sinh. Đối với chất lượng giảng dạy, học tập: 100% trường mầm non được đánh giá chất lượng nhóm lớp, trong đó số lớp đạt loại tốt gần 87%, còn lại là lớp đạt loại khá. Các trường tiểu học, THCS tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99%, tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 95%; kết quả tuyển sinh

vào lớp 10 THPT ở tất cả các tỉnh. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo viên được quan tâm, chú trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục. ● Sáng ngày 15/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2016 - 2017, phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018 và kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm học 2016 - 2017, phong trào thi đua của huyện Quỳnh Phụ thực hiện sôi nổi và hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện bền vững ở tất cả các cấp học. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi được

chú trọng ngay từ cấp tiểu học và đạt được nhiều thành tích. Đoàn Quỳnh Phụ giành giải ba toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ nhất trong Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh. 24 trường tiểu học, 36 trường THCS có học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. 107/116 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ghi nhận những thành tích của ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ trong năm học 2016 - 2017, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Trường Mầm non An Khê; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh công nhận 16 tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 5 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tặng bằng khen cho 12 tập thể, 10 cá nhân, tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu bậc học THCS cho 1 đơn vị.

chủ trọng ngay từ cấp tiểu học và đạt được nhiều thành tích. Đoàn Quỳnh Phụ giành giải ba toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ nhất trong Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh. 24 trường tiểu học, 36 trường THCS có học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. 107/116 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ghi nhận những thành tích của ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ trong năm học 2016 - 2017, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Trường Mầm non An Khê; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh công nhận 16 tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 5 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tặng bằng khen cho 12 tập thể, 10 cá nhân, tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu bậc học THCS cho 1 đơn vị.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

đã đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định; tạo việc làm cho gần 60.000 lao động với mức thu nhập bình quân trên 4,5 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp 10 tháng ước đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016. Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 700 tỷ đồng. Toàn

tỉnh có 3/6 khu công nghiệp đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung, 1 khu công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung. Hầu hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã đầu tư nhà máy, trạm xử lý nước thải tập trung. Trong năm 2018, phân đấu thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp khoảng 5.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất

công nghiệp tăng 20%; tạo việc làm cho thêm 3.000 lao động trở lên.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề liên quan đến cương chế thu hồi đất phục vụ mở rộng một số dự án trong các khu công nghiệp; xây dựng nhà ở cho công nhân, vấn đề xử lý môi trường; xử lý chất thải rắn tại khu công nghiệp Tiên Hải; công tác quản lý nhà nước tại khu công nghiệp; cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tiếp

cận nguồn vốn vay ngân hàng...

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thu hút nhà đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp Sông Trà; tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản, tinh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; lập dự án xử lý môi trường tại tất cả các khu công nghiệp; hoàn

thành lập quy hoạch chung khu kinh tế; nghiên cứu dự án nhà ở cho công nhân; Sờ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ vốn cho khu công nghiệp Tiên Hải như cam kết. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cũng trong buổi sáng, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Công nghiệp Tactician (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

QUỐC HỘI THÔNG QUA...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, ngày 15/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp và thảo luận về một số dự án luật.

Buổi sáng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp và thảo luận tại hội trường về dự án Luật Cảnh tranh (sửa đổi). Dự thảo Luật Lâm nghiệp sau khi được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý theo sự tham gia ý kiến của các đại biểu Quốc hội gồm 12 chương, 108 điều đã được đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ cao. Đã có 23 đại biểu phát biểu ý kiến, 1 đại biểu tham gia tranh luận góp ý về dự thảo Luật Cảnh tranh (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; trách nhiệm quản lý nhà nước về cảnh tranh; thóa thuật hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia ý kiến về phạm vi điều chỉnh của Luật và đề nghị ban soạn thảo làm rõ tính khả thi của quy định về cạnh tranh của Luật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã giải trình, làm rõ và tiếp thu những vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tổng Thị Phong, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, giáo dục thể chất và thể thao trong các trường học... Sau đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

MẠNH HUÂN

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

những quyết sách quan trọng, sát thực tế, hợp lòng dân; thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn phải đúng, trúng, đề ra giải pháp cụ thể và phải thực hiện lời hứa trước cử tri. Đại biểu cử tri đề nghị tỉnh, thành phố hỗ trợ xã, phường xử lý nước thải làng nghề; xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt liên xã; làm vệ sinh đường phố, đẩy nhanh tiến độ làm vệ sinh sông Bạch và làm rãnh thoát nước một số tuyến đường, nạo vét khơi thông dòng chảy một số tuyến sông, có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Đoàn Túc; cấp đất cho các hộ dân của phường Trần Lâm đã đối đất để xây dựng nhà văn hóa thị dân phố; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình; nâng cấp một số tuyến đường đang xuống cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị gửi các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh sắp tới.

TRƯNG BÀY TRANH CỔ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

được 164 ảnh đơn, 18 bộ ảnh (103 ảnh), 44 tranh cổ động của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn tỉnh tham gia vòng sơ khảo. Trong đó, đã lựa chọn được 54 ảnh đơn, 8 bộ (với 41 ảnh), 20 tranh cổ động đưa vào trưng bày.

Các tác phẩm trưng bày đều bám sát chủ đề cuộc thi, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh đa dạng, sinh động hiện thực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần khơi dậy, nâng lên niềm tin và sức mạnh của toàn xã hội.

Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã tham quan trưng bày các tác phẩm đặc sắc. Trưng bày kéo dài đến hết ngày 25/11.

MỸ NGUYÊN...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo thôn Mỹ Nguyên, ghi nhận và biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tương trợ, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững; chú trọng bảo vệ môi trường và vun đắp tình làng nghĩa xóm, tích cực đấu tranh với cái xấu, các hành vi tiêu cực, đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn dân cư.

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Phá vụ trộm cắp tài sản lớn

Sáng ngày 15/11, Công an huyện Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Văn Doanh, sinh năm 1970, trú tại thôn Đông Hòa (xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13/11/2017, đối tượng Doanh đã phá cửa ngạch nhà an Phạm Ngọc Sơn trú cùng thôn, sau khi vào nhà Doanh đã lục lọi tài sản và dùng búa phá cửa tủ, phá kết sắt lấy trộm 150 triệu đồng tiền mặt và 1,5 cây vàng (tổng trị giá tài sản trên 200 triệu đồng).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Kiến Xương đã xuống ngay hiện trường tiến hành điều tra, xác minh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau chưa đầy 24 tiếng, lực lượng công an huyện đã bắt được đối tượng gây án và thu toàn bộ tang vật.

NGUYỄN TÙNG

Ngày hội lớn của toàn dân

Những ngày này, khắp các khu dân cư (KDC) của thành phố Thái Bình đều rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào đón ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).



Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 7, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

nhiều gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu" nhiều năm liền. Ngày hội chính là dịp đánh giá lại kết quả thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ông Vũ Ngọc Sơn, đại diện ban công tác mặt trận các KDC cho biết: Thời gian qua, các tầng lớp nhân dân trong KDC luôn đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động, trong đó chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Nhờ vậy mà đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, trong dư dân cư không có hộ đói, hộ nghèo giảm, 100% người lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng. Năm 2017, cụm dân cư có 279 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (đạt 95,3%), trong đó

trào, hoạt động của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình cho biết: Việc tổ chức ngày hội nhằm tăng cường sự gắn kết, đồng thuận của cộng đồng dân cư, cùng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong thời kỳ mới. Thông qua tổ chức ngày

hội đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để ngày hội thực sự trở thành hoạt động ý nghĩa, Ủy ban MTTQ thành phố

THANH NGUYỄN